

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสุนัข

สุนัขที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผังไมโครชิปและได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายคุณจะต้องจดทะเบียนสุนัขของคุณเมื่อพวกเขาอายุมากกว่า 5 เดือน คุณสามารถนำสุนัขของคุณไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและศูนย์ออกใบอนุญาตหรือศูนย์จัดการสัตว์ (AMCs) ของกรมการเกษตร ประมง และการอนุรักษ์ (AFCD) เพื่อรับใบอนุญาตและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า ใบอนุญาตสุนัขจะออกให้คุณเมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ โปรดนำสุนัขของคุณมาที่ศูนย์บริหารจัดการสัตว์ตามที่คุณเลือกสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการออกใบอนุญาตภายใน 14 วันหลังจากส่ง มิฉะนั้นใบสมัครของคุณจะถูกยกเลิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลใบสมัครของคุณ โปรดให้หมายเลขอ้างอิงใบสมัครแก่เจ้าหน้าที่ของเราที่ศูนย์จัดการสัตว์

หากคุณไม่สามารถไปที่ศูนย์บริหารจัดการสัตว์ของเราเพื่อขอหรือต่ออายุใบอนุญาตสุนัขด้วยตนเองได้ คุณสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนนำสุนัขของคุณไปที่ศูนย์บริหารจัดการสัตว์ของเราพร้อมเอกสารแนบท้ายด้านล่าง:

- สำเนาบัตรประชาชนของคุณ
- หนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยคุณ
- เสริจ สมบูรณ์ แบบฟอร์มใบสมัคร ที่ลงนามโดยคุณ
- บัตรประจำ ตัวประชาชน ของตัวแทน
- ใบอนุญาตสุนัขเก่า (สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต)

นอกจากนี้คุณยังสามารถพาสุนัขของคุณไปพบสัตวแพทย์เอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์ SPCA สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผังไมโครชิป ใบอนุญาตจะถูกส่งต่อถึงคุณผ่านคลินิกสัตวแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม ศัลยแพทย์สัตวแพทย์เอกชนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการที่ให้ไว้กับคุณ

ใบอนุญาตสุนัขมีอายุ	3	ปี
และสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อต่ออายุใบอนุญาตภายใน	3	ปี

หากสุนัขของคุณได้รับการผังไมโครชิปที่เข้ากันได้ คุณไม่จำเป็นต้องผังอีกครั้ง

ใบอนุญาตไม่สามารถโอนได้	ผู้เลี้ยงสุนัขต้องแจ้ง	AFCD
-------------------------	------------------------	------

เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือที่อยู่ภายใน 5 วัน

[e- Form] คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลสุนัข - แบบฟอร์ม A - สำหรับผู้ดูแลสุนัขที่มีอยู่

[e- Form] คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลสุนัข - แบบฟอร์ม B - สำหรับผู้ดูแลสุนัขรายใหม่

* ใช้ได้กับใบอนุญาตสุนัขที่มีอายุมากกว่า 2 เดือนเท่านั้น

ข้อมูลอื่น ๆ

กฎระเบียบว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (Cap 421A) กำหนดให้สุนัขทุกตัวที่มีอายุมากกว่า 5 เดือนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัดไมโครชิป และได้รับใบอนุญาต สุนัขที่มีอายุมากกว่าห้าเดือนโดยไม่มีใบอนุญาตสุนัขที่ถูกต้อง หรือสุนัขที่ครบกำหนดสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกควรได้รับไมโครชิป ฉีดวัคซีน และได้รับใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า

สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและครอบคลุมาภายใต้ใบอนุญาตสุนัขที่ถูกต้องจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ 3 ปีเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตสุนัขของเขา/เธอซึ่งมีอายุมากกว่า 5 เดือน อาจต้องเสียค่าปรับ \$10,000